



การแพทย์แผนจีนเป็นการแพทย์ทางเลือก
ซึ่งไม่ได้ใช้สารเคมีเหมือนการแพทย์แผนปัจจุบัน

ผศ.ดร.อุไรพรธม เจนวนิชยานนท์
รักษาการคณบดี คณะการแพทย์แผนจีน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

การแพทย์แผนจีน ต้องรพ.หัวเฉียว

การฝังเข็ม กดจุด ประคบ นวด ด้วยการใช้ยาสมุนไพรจีน
ปฏิเสธไม่ได้ว่า ใครหลายต่อหลายคนเลือกใช้บริการการแพทย์
ทางเลือกชนิดนี้ จนได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนี้

การแพทย์แผนจีน เป็นการแพทย์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมา
นับพันปี เน้นการรักษาด้วยการสร้างสมดุลให้เกิดในร่างกาย
ด้วยสมุนไพรจีน โดยผู้ที่มีความสามารถในการใช้ศาสตร์
ชนิดนี้ได้ต้องสั่งสมประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญอย่างมาก

โรงพยาบาลหัวเฉียว นับเป็นหนึ่งในสถานพยาบาลระดับแถวหน้า
ของเมืองไทย ที่มีผู้ป่วยไว้วางใจเรื่องการแพทย์แผนจีน ซึ่ง
การผลิตบุคลากรที่ป้อนเข้าสู่สถานพยาบาลด้านการแพทย์
แผนจีนแห่งนี้ก็คือ คณะการแพทย์แผนจีนจากมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ในปี 2535 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีปณิธานมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
ประสิทธิภาพทางการศึกษา จุดเด่นในปัจจุบันคือการเป็น
มหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีความเป็นเลิศ ด้านการเรียนการสอน
การวิจัย และการบริการแก่สังคมในศาสตร์สาขาต่างๆ
โดยเฉพาะเป็นแหล่งข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์
แผนจีน หวังเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้ด้านจีนศึกษาของภูมิภาค
เอเชีย

“ทุกวันนี้การแพทย์แผนจีนได้รับความนิยมมาก เพราะเป็น
การแพทย์ทางเลือกที่เน้นการใช้สมุนไพรและปรับสมดุลของ
ร่างกายซึ่งไม่ได้ใช้สารเคมีเหมือนการแพทย์แผนปัจจุบัน แต่ต้อง
ใช้เวลาในการรักษาอยู่บ้าง แต่แทบเรียกได้ว่า การแพทย์แผนจีน
สามารถรักษาได้ทุกโรคเช่นเดียวกับการแพทย์แผนปัจจุบัน
ที่รักษาโรคเหล่านั้นได้เหมือนกัน” ในฐานะรักษาการคณบดี
คณะการแพทย์แผนจีน ผศ.ดร.อุไรพรธม เจนวนิชยานนท์
รองอธิการบดี แสดงทัศนะต่อการแพทย์แผนจีน

รักษาการคณบดีฯ บอกว่า หลักสูตรการแพทย์แผนจีน มีเรียน
6 ปี โดยสอนเป็นภาษาจีน แต่หากนักศึกษาarayใดสามารถ
พูดและสื่อสารใช้ภาษาจีนได้เป็นอย่างดีจะใช้เวลาเรียนเพียง
5 ปีเท่านั้น และในช่วงที่เรียนมีการฝึกงาน 1 ปี ในช่วงเวลานี้

แบ่งเป็น 6 เดือนในไทย ส่วนอีก 6 เดือนที่ประเทศจีน
เพราะหลักสูตรของที่นี่ หัวเฉียวฯ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
การแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ จึงได้ไปฝึกงานและเรียนรู้
จากประเทศต้นแบบที่มีองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนจีน
มาอย่างยาวนาน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นสถาบันการศึกษาแห่ง
แรกของไทยที่เปิดการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนจีนเมื่อ
8 ปีก่อน มีบัณฑิตจบมาแล้ว 2 รุ่น ซึ่งรุ่นแรกมีเพียง 48 คน
เท่านั้น แต่ขณะนี้นักศึกษาที่มีความต้องการในศาสตร์ด้านนี้มากขึ้น
เปิดรับนักศึกษารุ่นละ 120 คน

แต่ที่ผ่านมามีบุคคลที่ศึกษาการแพทย์แผนจีนสืบต่อกันมาจาก
บรรพบุรุษ หรือมีประสบการณ์ในการประกอบโรคศิลปะในสาขา
นี้ได้รับการรับรองให้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 6 ก.พ. 2552 เรื่องการ
อนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยศาสตร์การ
แพทย์แผนจีน พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นการอนุญาตชั่วคราว มีอายุ 2 ปี

ล่าสุดมีข่าวที่ว่า “พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้สาขาการแพทย์
แผนจีนเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ ตาม พ.ร.บ. การประกอบ
โรคศิลปะ พ.ศ.2542 และ พ.ศ.2552” ได้มีผลบังคับใช้แล้วทำให้
บัณฑิตที่จบจากสาขาเหล่านี้มีศักดิ์ศรีเทียบเท่ากับกับผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมหรือหมออนามัย เพราะถือว่าเป็นอีกสาขา
วิชาหนึ่ง

ทั้งนี้บัณฑิตจากรั้วหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่จบการศึกษาไม่ว่า
จะคณะใด ก็ล้วนถูกยอมรับเฉพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่สมดัง
กับปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า “เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม”



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Email : pr@hcu.ac.th / Website : www.hcu.ac.th